

วาระการประชุม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (นางญาณี นาคพงษ์)

๑. การบูรณาการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหาร กองประจำการปี ๒๕๖๐

จังหวัดสระแก้ว/ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว ได้ขอความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประสานและแจ้งศูนย์เพื่อการคัดกรองระดับอำเภอร่วมบูรณาการกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการปี ๒๕๖๐ รวมทั้งดำเนินการคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ เรื่องการปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูและการดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ในระหว่างวันที่ ๑-๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ขอความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ในการมอบหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัด ที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งศูนย์เพื่อการคัดกรองระดับอำเภอร่วมดำเนินงานและบูรณาการกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ ในการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ รวมทั้งดำเนินการคัดกรอง ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (ตามแบบคัดกรองผู้ป่วยยาและสารเสพติด กระทรวงสาธารณสุข บคก.สธ.) เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาฯ ตามระดับการใช้ยาเสพติด ในวัน เวลา และสถานที่ตามเอกสารแนบ และรายงานผลการดำเนินงานคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วทราบ ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ โดยสนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินงาน อำเภอละ ๓,๐๐๐ บาท ยกเว้น อำเภอเมืองสระแก้วและอำเภอรัญประเทศ อำเภอละ ๕,๐๐๐ บาท งบประมาณแผนงาน : บูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด แก้ไขปัญหายาเสพติด รหัสงบประมาณ L5607โดยดำเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณจากจังหวัดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

อนึ่ง การพิจารณานำผู้เสพ/ผู้ติดยาเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ให้พิจารณาตามแนวทางและระดับการใช้ยาเสพติด ดังนี้

* ในส่วนของผู้ที่ตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะ ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่แต่ทำงานจังหวัดอื่นให้พิจารณาเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยประสานกับปลัดอำเภอที่รับผิดชอบงาน

* ในส่วนของผู้ที่ตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะ ที่มีภูมิลำเนาและทำงานในพื้นที่ ให้พิจารณานำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบจิตสังคมบำบัดในสถานบริการ (Matrix Program)

๒. ธารรงค์สร้างกระแสการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE

จากการประชุมคณะกรรมการจังหวัดสระแก้ว ในวันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานคณะกรรมการบูรณาการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสระแก้ว ได้ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนร่วมสร้างกระแสธารรงค์การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE โดยการสวมเสื้อตราสัญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE ทุกวันพุธ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ขอความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอทุกแห่งและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมสร้างกระแสธารรงค์การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE โดยการสวมเสื้อตราสัญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE ทุกวันพุธ โดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับท่านที่ต้องการซื้อเสื้อตราสัญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE สามารถสั่งซื้อได้ที่กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป